

Lục Khang Duy- Một cán bộ lớp học giỏi, nhiệt tình, gương mẫu của chi đội 9A10 trường THCS Sài Đồng

Lớp 9A10 chúng tôi giống như cả một vườn hoa việc tốt với thật nhiều những tấm gương sáng đáng để học tập và noi theo, nổi bật trong số đó chính là bạn Lục Khang Duy – một thành viên của chi đội 9A10 đồng thời cũng là một người tổ trưởng gương mẫu.



Trên lớp, Duy luôn chăm chú lắng nghe từng bài giảng của thầy cô, ghi chép bài đầy đủ, sạch đẹp và khoa học. Vì sự tập trung cao độ của mình, bạn đã đóng góp và xây dựng rất nhiều ở mỗi tiết học, khi thì xung phong để trả lời câu hỏi, khi thì giơ tay đề hỏi những câu mình chưa hiểu hay đóng góp những câu hỏi hay và ý kiến khiến cho giờ học trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Không chỉ ở trên lớp mà khi ở nhà, bạn cũng vô cùng chăm chỉ khi luôn tìm đọc những tài liệu, sách báo nhằm củng cố và nâng cao vốn kiến thức của bản thân. Duy cũng luôn chuẩn bị bài đầy đủ và ôn lại bài cũ trước khi đến lớp để chuẩn bị cho những tiết học sôi nổi. Và với sự ham học hỏi của mình, Duy không ngần ngại hỏi thầy cô những chỗ mà mình chưa biết hay chưa hiểu rõ. Nhờ vậy Duy đã có thành tích cao trong học tập khi luôn nằm trong top 10 của lớp với điểm tổng kết rất đáng ngưỡng mộ. Bạn Duy còn đạt được giải ba cấp Quận trong cuộc thi nghiên cứu khoa học đồng

thời là học sinh giỏi đội tuyển Hóa cấp Quận. Dù thành tích đáng ngưỡng mộ là vậy nhưng tính cách bạn lại không hề tự cao, kiêu căng mà ngược lại còn rất hòa đồng với các bạn trong lớp. Duy rất sẵn sàng giúp đỡ những bạn gặp khó khăn trong học tập và cuộc sống, nếu có thể Duy luôn giúp đỡ hết sức mình. Với những bạn chưa hiểu rõ, nắm chắc bài, bạn rất sẵn lòng để giảng bài cũng như hướng dẫn cho các bạn cách làm bài, chia sẻ những kinh nghiệm học tập của bản thân để giúp cho các bạn ngày càng tiến bộ hơn. Duy cũng là một người rất vui tính khi đem lại tiếng cười cho mọi người xung quanh bằng những câu đùa dí dỏm. Đó chính là lí do mà Duy luôn được tập thể lớp 9A10 chúng tôi vô cùng yêu quý và nể phục.



Với cương vị là một tổ trưởng, bạn luôn thể hiện sự gương mẫu của mình khi luôn đến lớp sớm để đôn đốc, nhắc nhở những thành viên trong tổ thực hiện đúng nội quy của trường, lớp. Mỗi lần có công việc của tổ hay của lớp, Duy đều hăng hái tham gia, hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Bạn cũng rất nhiệt tình tham gia vào các phong trào do nhà trường phát động như thu gom giấy vụn, thu gom pin cũ, ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt,... Vào các dịp lễ như 20/10, 20/11,

8/3, Trung Thu, Halloween,... bạn luôn chung tay, góp sức cùng các thành viên trong lớp để tổ chức được những buổi sinh hoạt tập thể đầy hấp dẫn và hứng thú.



Nếu như ở trên lớp, Duy là một học trò ngoan, một người bạn hòa đồng hay một người tổ trưởng gương mẫu thì khi ở nhà, bạn là một người con ngoan. Với thời gian biểu khoa học và hợp lí, khi ở nhà bạn vừa có thể hoàn thành bài tập, dành thời gian cho công việc học tập vừa có thể đỡ đần bố mẹ bằng cách nấu cơm, nhặt rau, rửa bát, quét nhà, phơi quần áo,... Ở nhà, bạn không chỉ là một người con ngoan mà còn là “một người anh trai kiểu mẫu” khi luôn ân cần, quan tâm, chăm sóc em gái và tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong học tập.

Cùng với sự cố gắng rèn luyện và phấn đấu từng ngày của mình, Duy chính là tấm gương sáng đáng để chúng ta noi theo. Chúc cho Khang Duy sẽ ngày càng đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập và sẽ luôn là một đóa hoa thơm trong vườn hoa 9A10 chúng ta! Mong rằng trong năm học cuối cấp 2 này Duy cùng tập thể lớp sẽ có thật nhiều kỉ niệm đẹp và luôn nhớ về nhau khi đã ra trường. Tập thể lớp 9A10 và cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thoa sẽ luôn ở bên cạnh để ủng hộ Duy trong chặng đường sắp tới, hãy cố gắng hết sức mình nhé!

